



ที่ อย ๐๐๑๒/กค(ร) ๔๕๕

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย. ๑๓๐๐๐

๐๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าว

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา -

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙/๒๕๕๙ จำนวน ๑ แผ่น
๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
อันเนื่องมาจากการประสพภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำข่าวเรื่อง “กรมการขนส่งทางบก
เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการที่ประสพภัยจากการใช้รถใช้ถนน” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ประสพภัย
จากการใช้รถใช้ถนนที่สนใจจะขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีพได้รับทราบและ
ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ตามกำหนดระยะเวลา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาแล้วเห็นว่าข่าวดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้พิการที่ประสพภัยจากการใช้รถใช้รถใช้ถนนโดยตรง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณา
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่ประสพภัยจากการใช้รถใช้รถใช้ถนนได้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน... *ดว*.....
ดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ดว

ทพ

(นางฉันทนา พิงชิต)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางตุลฉัตร ทักพานันต์)
ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙

เขียนจบ EMS

ดำเนินการ
ดว
๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙

กลุ่มวิชาการขนส่ง
โทร ๐-๓๕๓๓-๕๔๓๓

เรื่อง กรมการขนส่งทางบกเดินทาง !!! ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

นางตุลารรณ ทัพวานนต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก เตรียมนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน - วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นางตุลารรณฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) ไปรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยในปี ๒๕๕๙ นับเป็นปีที่ ๘ ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้จัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพของผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ ดังนี้

๑. ต้องเป็นคนพิการเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
๒. ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ. มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. ต้องไม่เคยเป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

๔. อุปกรณ์ที่สามารถขอรับจัดสรรได้ประกอบด้วย แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับคนพิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ รถสามล้อโยก เตียงนอนธรรมดา ๓ โถง ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เครื่องช่วยฟัง คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายของคนพิการในลักษณะท่าทางแตกต่างกันไม่น้อยกว่า ๓ รูป ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานที่แสดงว่าความพิการนั้นเกิดจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนสนใจขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ในการดำรงชีพ ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน - วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.๐ ๓๕๓๓ ๕๔๓๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://ayutthaya.dlt.go.th> หรือที่ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรสายด่วน ๑๕๘๔